

SMT เหยงบครึ่งปีแรก รายได้โต 243.2% กำไรเพิ่มขึ้นเป็น 220 ล้านบาท – แยมธุรกิจ RFID มาแรง รุกพร้อมกันทั้งตลาดโลกและในประเทศไทย

บมจ. สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) หรือ SMT ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของไทย เผยผลประกอบการ 6 เดือนแรก รายได้รวม 4,242.5 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจาก 6 เดือนแรกของปีก่อนกว่า 243.5% กวาดกำไรสุทธิไปทั้งสิ้น 220.4 ล้านบาท จับมือบริษัทลูกรุกหนักตลาด RFID เจาะตลาดโลกและในประเทศไทย

นายพลศักดิ์ เลิศพุดพิชญ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) หรือ SMT ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของไทยเปิดเผยว่า “ บริษัทฯ มีโครงสร้างการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้ผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2556 มีรายได้รวม 4,242.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 6 เดือนแรกของปีก่อนกว่า 243.2% และมีกำไรสุทธิ 220.4 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าช่วง 6 เดือนแรกของปี 2555 กว่า 32% โดยมีอัตรากำไรสุทธิหรือเนติมาร์จิ้นเท่ากับ 5.2% และมีกำไรต่อหุ้น (EPS) 0.533 บาทต่อหุ้น ซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น และการได้รับเงินสินไหมทดแทนทั้งหมดจากการประกันภัยเกินตามคาด ทั้งนี้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาส 2/2556 มีรายได้รวม 1,932 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 618 ล้านบาท ในช่วงเวลาเดียวกันปี 2555 และมีการขาดทุนสุทธิจำนวน 82 ล้านบาท ลดลงจากขาดทุนสุทธิ 108 ล้านบาทในช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

อนึ่ง เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทฯ ได้เปิดตัวบริษัทลูก SS RFID ผลิต RFID Tags (หรือฉลากอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ) ด้วยเทคโนโลยีที่ผลิตได้เร็วและทันสมัยที่สุดของโลก ซึ่งบริษัทฯ มีพันธมิตรและเครือข่ายในการกระจายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบริษัทฯ คาดว่าตลาด RFID Tags จะเติบโตอย่างสูงทั้งในตลาดโลก รวมถึงในประเทศไทย อาเซียน (AEC) โดยเฉพาะการใช้งานในสนามบินนานาชาติ เพื่อเป็นฉลากอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับการติดตามกระเป๋าเดินทาง รวมถึงเป็นฉลากอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับสินค้าในร้านเสื้อผ้าและห้างสรรพสินค้าชั้นนำเพื่อระบุชื่อและลักษณะของผลิตภัณฑ์ของสินค้า จนกระทั่งเป็นบัตรผ่านทางของการทางพิเศษ บัตรโดยสารรถไฟฟ้า บัตรผ่านเข้าอาคารคอนโดมิเนียม อาคารสำนักงานต่างๆ และคาดว่าภายใน 5 ปี บริษัทฯ จะมีสายการผลิต RFID Tags มากกว่า 5 สายการผลิต ในหนึ่งสายการผลิตมีกำลังการผลิตประมาณ 100 ล้านชิ้นต่อปีซึ่งบริษัทฯ มีเป้าหมายจะนำบริษัท SS RFID เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป”

บมจ.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) หรือ SMT เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นการผลิตสินค้า 2 กลุ่มหลักคือ 1. ชิ้นส่วน MMA (Microelectronics Module Assembly) 2. ชิ้นส่วน IC

(Integrated Circuit) โดยมีผลิตภัณฑ์ชั้นนำหลากหลาย ประเภท อาทิเช่น ระบบทัชสกรีน ของโทรศัพท์สมาร์
รท์โฟน เซ็นเซอร์อัจฉริยะ วัสดุมายารถยนต์อัตโนมัติ ชิ้นส่วนฮาร์ดดิสต์ ผลิตภัณฑ์ MEMS และชิ้นส่วน IC ชั้นสูง
สำหรับอุตสาหกรรมโทรศัพท์สมาร์ท์โฟน รถยนต์ เป็นต้น โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักระดับโลกจำนวนมาก จากสหรัฐ
อเมริกา ญี่ปุ่น เอเชีย และยุโรป